

ข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ "เพื่อสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว" :: ข่าวกาฬสินธุ์  
ลงแขกดำนาอินทรีย์ช่วยลดค่าแรงต้นทุนการทำนาในพื้นที่ประเพณีอีสาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำครอบครัว พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจัดกิจกรรมลงแขกดำนาอินทรีย์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตค่าจ้างแรงงาน และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวิถีชีวิตชาวอีสาน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำครอบครัวเข้าร่วมกับนายเจียรชัย อัจฉริยะพันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอร่องคำ นายพูลสวัสดิ์ นาทองคำ นายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ นายโอภาส มั่นคง เกษตรอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาเพื่อช่วยเหลือนายสลา อันโนนจารย์ เกษตรกรนาแปลงใหญ่ ซึ่งปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการลงแขกดำนาอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต พื้นที่ประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน โดยไม่มีค่าจ้างในการดำนาช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องค่าจ้างแรงงาน ซึ่งปัจจุบันค่าจ้างแรงงานพุ่งสูงถึงวันละ 350 บาท และต้องเลี้ยงอาหารอีก 2 มื้อ จากนั้นนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ยังได้ร่วมทำบุญปล่อยปลาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และปลูกต้นไม้อีกด้วย

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูทำนาของชาวภาคอีสาน ซึ่งประเพณีอีสานบ้านเราที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือประเพณีลงแขกปักดำนา หรือ เป็นการหา การวาน เพื่อมาช่วยกัน โดยไม่มีค่าจ้าง ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานที่ปัจจุบันพุ่งสูงถึงวันที่ 350 บาท และต้องเลี้ยงข้าวแรงงานอีก 2 มื้อแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ดั้งเดิมของชาวอีสานและยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

ด้านว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า อำเภอร่องคำได้ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ซึ่งปลูกข้าวเหนียว ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 200 คน มีพื้นที่รวมโครงการ 2,300 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 390 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตรวมประมาณ 897 ตัน ซึ่งเกษตรกรเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนประมาณ 240 ตัน จำหน่ายไปประมาณ 657 ตัน ซึ่งการลงแขกดำนาของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ของ อ.ร่องคำครั้งนี้เป็นการเข้ามาช่วยเหลือกันโดยไม่มีค่าจ้าง เป็นลักษณะการแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งในส่วนค่าจ้างแรงงานคนและค่าจ้างเครื่องจักร ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ต่างๆมีการจ้างค่าแรงคนที่สูงเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 350 บาท ซึ่งเกษตรกรเองก็ไม่มีเงินจ้าง ดังนั้นการลงแขกดำนาจึงเป็นการช่วยเหลือกันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย